

Cuộc Bầu Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Irvine (Khu Vực Hội Đồng 5) Ngày 15 Tháng Tư, 2025 – Thông Báo Dịch Vụ Công

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cam kết bảo vệ quyền bỏ phiếu một cách dễ dàng và bảo mật của mỗi cử tri.

SANTA ANA, CA - Ngày 20 Tháng Ba, 2025 – Bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Irvine (Khu Vực Hội Đồng 5), Ngày 15 Tháng Tư, 2025 đã bắt đầu.

Các phiếu bầu đã được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh có hiệu lực trong Khu 5 Thành Phố Irvine vào đầu tuần này.

Cử tri sẽ có bốn lựa chọn để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này:

1. Gửi phiếu bầu qua đường bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử (không cần bưu phí). Để biết các địa điểm thùng thư hãy truy cập ocvote.gov/mail
2. Sử dụng một trong hai thùng đựng phiếu bầu bảo mật trong Khu 5 Thành Phố Irvine. Để biết các địa điểm hãy truy cập ocvote.gov/dropbox
3. Đích thân mang phiếu bầu đến một trong hai Trung Tâm Bầu Cử trong Khu Vực Hội Đồng 5 Thành Phố Irvine. Để biết thông tin địa điểm và giờ làm việc hãy truy cập ocvote.gov/votecenter
4. Bỏ phiếu trực tiếp tại một trong hai Trung Tâm Bầu Cử trong Khu 5 Thành Phố Irvine.

Văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở Santa Ana cũng có một thùng đựng phiếu bầu và các dịch vụ cử tri có sẵn cho Khu 5 Thành Phố Irvine trong suốt giờ làm việc bình thường, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều. Truy cập vào ocvote.gov/about để biết thêm thông tin.

Bắt đầu từ Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng Tư, 2025, Trung Tâm Bầu Cử tại Tòa Thị Chính Irvine sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho đến Ngày 11 Tháng Tư, 2025. Bắt đầu từ Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tư, 2025 cho đến Ngày 14 Tháng Tư, 2025, Trung Tâm Bầu Cử tại Tòa Thị Chính Thành Phố Irvine và tại Trung Tâm Cộng Đồng University Park sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Vào Ngày Bầu Cử, cả hai Trung tâm Bầu Cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Cử tri cũng có thể gọi Đường Dây Nóng Cử Tri của chúng tôi theo số 888-OCVOTES hoặc 888-628-6837 để biết thêm thông tin.

Các chi tiết khác về Cuộc Bầu Cử Thành Phố Đặc Biệt Thành Phố Irvine (Khu Vực Hội Đồng 5), vào Ngày 15 Tháng Tư, 2025 có thể được tìm thấy trên trang web của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange (ocvote.gov/elections).

#

Về Sở Ghi Danh Cử Tri:

Sở Ghi Danh Cử Tri có trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử trong Quận Orange, là quận có thẩm quyền pháp lý đứng hàng thứ năm về bầu cử ở Hoa Kỳ với 1.9 triệu cử tri đã ghi danh. Chúng tôi là một cơ quan của Quận, nhận ngân quỹ từ Quỹ Tổng Quát của Quận và sự chi trả theo định kỳ từ chính quyền liên bang, Tiểu Bang California và các khu vực thẩm quyền pháp lý địa phương. [Đọc thêm >>](#)

Liên Hệ Truyền Thông:

Enedina Chhim
Sở Ghi Danh Cử Tri
714-567-5197
Mediasupport@ocvote.gov

Nguồn:

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

LƯU Ý CHO NGƯỜI BIÊN TẬP: Để biết thêm thông tin truy cập trang [Giới Thiệu về Chúng Tôi](#) hoặc gọi đường dây hỗ trợ truyền thông của Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-5197.